



PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO

Ngày 10 tháng 09, 2015

Kính Gửi: *Quý Cha và quý Trường trong Hội Đồng Lãnh Đạo, Hội Đồng Trung Ương, Ban Nghiên Huấn*
Quý Cha và quý Trường trong Ban Chấp Hành Trung Ương
Quý Cha và quý Trường trong Ban Chấp Hành Miền/Liên Đoàn/Đoàn

Trích Yếu: Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng Mân Côi Toàn Quốc

Thân ái kính chào quý cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, Trợ Tá, quý Huynh Trưởng và các thành viên trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong tháng 10, Giáo Hội cổ võ đọc kinh Mân Côi để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho những ý chỉ đặc biệt. Hiệp cùng với Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ bước vào tháng Mân Côi, PT/TNTT kêu gọi toàn thể các thành viên cùng nhau suy ngẫm mầu nhiệm Cứu Chuộc của Chúa Giêsu với Mẹ Maria qua Chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ, cho thế giới hòa bình, cho Phong Trào, cho gia đình và nhất là cho mỗi thành viên biết sống tâm niệm thứ 4 của Thiếu Nhi Thánh Thể, **Thiếu Nhi nhờ Mẹ đĩnh ninh, quyết làm gương sáng xứng danh Tông Đồ.**

TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI THÀNH VIÊN TRONG PHONG TRÀO

1. Sống Ngày Thánh Thể (xin xem một khuôn mẫu cho việc sống ngày Thánh Thể trong trang cuối của cuốn Sổ Hoa Thiêng được đính kèm theo thư)
2. Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.
3. Siêng năng tham gia chiến dịch Bó Hoa Thiêng từ ngày 3 đến ngày 30 tháng 10, 2015. Sổ Hoa Thiêng được đính kèm để mọi thành viên tiện sử dụng, tô màu trang trí Bó Hoa Thiêng (booklet) và gửi sổ Hoa Thiêng của mình lại cho ngành, đoàn, miền, hay trung ương mỗi tuần, để được lưu trữ trong Sổ Kho Hoa Thiêng của Phong Trào.

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN

1. Khuyến khích các thành viên tham gia chiến dịch Bó Hoa Thiêng.
2. Xin các Đoàn tổng cộng Bó Hoa Thiêng của Đoàn (tổng cộng số thành viên tham gia, số hoa đạt được) và báo cáo về Ban Chấp Hành Trung Ương trên mạng <http://tinyurl.com/veymspiritualbouquet>

Xin thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương tri ân sự cộng tác của quý thành viên trong Phong Trào. Nguyên xin lòng thương xót của Chúa Giêsu qua sự cầu bầu của Mẹ Ngài gìn giữ quý vị luôn mãi.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

L.M. Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD
Phó Tổng Tuyên Úy Quản Trị